

ชื่อเรื่อง	การนำเข้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่ง	นางสาวณลินี ตรีวิจิตรศิลป์
ปีที่เผยแพร่	2553
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แม้ว่ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์จะมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดทำให้เกิดการติดยาก่อนให้เกิดโทษ แต่ก็มี การนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเพื่อให้การนำไปใช้ประโยชน์เป็นไปได้โดยสะดวกและเป็นไปตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้แก่ประเทศสมาชิกตามมติสหประชาชาติ จึงต้องมีมาตรการควบคุมการนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ การนำเข้าแต่ละครั้งจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานของรัฐหลายแห่งขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้ขออนุญาตมักประสบปัญหาในหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การขอใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ การดำเนินการนำเข้า การจัดทำรายงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากผู้ขออนุญาตไม่ทราบข้อกำหนด มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และระดับของการควบคุมที่เข้มงวดแตกต่างกันไปตามประเภทของยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ประกอบกับการจัดแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ระบุว่าให้สารใดเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ ทั้งนี้ให้รวมถึงไอโซเมอร์ของสารนั้นด้วย ทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ต้องใช้ความรู้ทั้งทางเภสัชศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถูกต้องตามประเภทของยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์นั้นๆ ประกอบกับปัจจุบันส่วนราชการหลายแห่งมีการปรับปรุงโครงสร้าง ทำให้ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อกำหนด ขั้นตอนในการนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการดำเนินการภายหลังจากที่ได้นำเข้าเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ รวมถึงการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ จึ่งใคร่ขอเสนอให้มีการจัดทำคู่มือการนำเข้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ แก่หน่วยงานของรัฐ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องการนำเข้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป